



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และนำธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และมีสัตว์เลี้ยงให้ลูกค้าสัมผัสและถ่ายรูปเล่นระหว่างรับประทานอาหาร หรืออนุญาตให้ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ ผู้ประกอบการกิจการต้องนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ต้องควบคุมการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสัตว์ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสมูล-ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง รวมถึงน้ำมูก น้ำลาย ซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำ หากสัมผัสสัตว์เลี้ยง ต้องล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์ และก่อนสัมผัสอาหาร ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประกอบหลักการสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารทุกประเภท ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการ หากมีบริการสัตว์เลี้ยงดังกล่าว ต้องแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับสถานที่รับประทานอาหาร</p>
ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว นายอัมพล พัวพัฒนกุล ปศุสัตว์อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ควาย 11 ตัว ที่อยู่คอกเดียวกับควายที่ถูกสุนัขกัดแล้วเสียชีวิต เพื่อเป็นการป้องกันแม้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่</p> <p>ส่วนที่บ้านของ ด.ญ.ชลธาร ช่วยแสง อายุ 14 ปี ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นรายที่ 6 เพื่อนบ้านหลายคนไม่เชื่อว่าแค่ถูกสุนัขกัดที่มือเป็นรอยช่วนเล็กน้อย จะทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนสุนัขต้นเหตุมาจากหมู่บ้านอื่นและเจ้าของได้ฝังซากแล้ว แต่ได้ไล่กัดสุนัขไปหลายตัว ชาวบ้านจึงกลัวจะนำเชื้อพิษสุนัขบ้าไปแพร่ระบาด สำหรับคนในครอบครัวด.ญ.ชลธารแพทย์ได้ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกคน</p> <p><b>การป้องกันโรคในสัตว์</b></p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพ ธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว น.สพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนมีแนวโน้มสูงขึ้น ที่ผ่านมามีตั้งแต่ปี 2554 มีจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 ราย แต่ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 11 ราย และปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย กรมฯ จะทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตเป็น 0 ในปี 2563 ตามที่องค์การอนามัยโลกมีนโยบายลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดในปี 2563 จากการลงพื้นที่ พบว่า ประชาชนยังเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจไม่ถูกต้อง โดย 60% เข้าใจว่าโรคนี้นี้เป็นแล้วหายหากได้รับวัคซีน ซึ่งจากข้อมูล 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้เสียชีวิตเพียง 1 รายที่ได้รับวัคซีน นอกนั้นไม่ได้รับวัคซีน และเคยมีกรณีที่ถูกกัดแล้วรอดชีวิตเพราะได้รับวัคซีน แต่ลูกโดนข่วนแล้วเสียชีวิตเพราะไม่ได้รับวัคซีน ดังนั้นจึงต้องสร้างความตระหนักให้คนมาฉีดวัคซีนเมื่อถูกกัดหรือข่วน</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ตัวเลขสุนัขจรจัดไม่ตรงกับความเป็นจริง ส่วนตัวเลขการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขจรจัดได้ตามเป้า 70-80% ก็อาจไม่เป็นความจริง เพราะถ้าดำเนินการได้สุนัขจรจัดต้องไม่เพิ่มขึ้นและไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพวัคซีนด้วย นอกจากนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตปี 2560 ต้องเป็น 17 คน โดยอีก 6 รายเป็นรายที่รอพิสูจน์ว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีสัตว์เลี้ยงและมาตรการเซตซีโร่ ควรนำสุนัขมารับวัคซีนและทำหมัน รวมทั้งนำลูกสุนัขมาฉีดวัคซีนเพราะสามารถติดต่อได้จากแม่ ส่วนคนที่โดนสุนัขกัดหรือข่วน ควรรีบไปฉีดวัคซีนภายใน 24 ชั่วโมง หากแผลมีเลือดออก ควรฉีดเซรุ่มบริเวณแผลเพื่อควบคุมไวรัสไม่ให้กระจายไปยังเส้นประสาท ทั้งนี้ ได้ทำเรื่องส่งให้สธ.พิจารณาปรับสูตรฉีดวัคซีนเหลือ 7 วัน จาก 28 วัน และฉีดตามขนาดของบาดแผล ตามคำแนะนำของ WHO ตั้งแต่ ธ.ค. 2560 และขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนฉีดก่อนการสัมผัสเชื่อกับบุคคลทั่วไป มีเพียงการฉีดให้ในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น แต่หากมีการระบาดมากขึ้น อาจต้องพิจารณาเรื่องการฉีดให้กับคนไทยทุกคน หรือในเด็กแรกเกิดทุกคน สำหรับการแก้ปัญหาพิษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ เส้นใต้บรรทัด</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>สุนัขบ้า เรื่องวัคซีน ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนขึ้นทะเบียนและประเมินหลังใช้ ซึ่งเคยมีกฎหมายอยู่แล้ว และควรตรวจสอบย้อนหลังเส้นทางวัคซีนตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากจู่ๆ ตรวจพบสุนัขติดเชื้อมากขึ้นในปี 2559 จึงต้องดูวัคซีนที่ฉีดย้อนไปในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้า รวมถึงตรวจสอบในปี 2559 และ 2560 ด้วย</p> <p>- ด่าน นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า มีการนำเข้าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มยุโรป ปีละ 10 ล้านโดส เป็นการฉีดซื้อของกรม 1 ล้านโดส ที่เหลือเป็นของคลินิกหรือรพ.สัตว์ทั่วประเทศ เรื่องวัคซีนไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้นปี 2560 ซึ่งไม่ได้ซื้อกับผู้นำเข้ารายดังกล่าวแล้ว และร่วมกับบอย. ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนอย่างเข้มงวด รวมทั้งกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ส่วนเรื่องเก็บภาษีสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องทำขณะนี้ คือ การจัดระเบียบสุนัข - แมว โดยใช้พ.ร.บ. การสาธารณสุข ให้ท้องถิ่นควบคุมการเลี้ยงไม่ให้ก่อเกิดความรำคาญ และเตรียมเสนอสนช. เพิ่มมาตราข้อย่อย ให้ขึ้นทะเบียนสัตว์ทุกตัว ควบคุมสัตว์จรจัดในชุมชน ซึ่งจะทำประชาพิจารณ์ใหญ่ในวันที่ 28 มี.ค. 2561</p> <p>ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข-แมว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์ ตั้งเป้าหมาย 8.24 ล้านตัว ตั้งแต่ ต.ค. 2560 ถึง 20 มี.ค. 2561 ดำเนินการได้แล้ว 2,089,930 ตัว และฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ได้ 100% คาดว่าในช่วงรณรงค์ มี.ค.-พ.ค. จะฉีดได้ 80% ของสุนัข-แมวทั่วประเทศ ส่วนการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ปัจจุบันคงเหลือ 24 จังหวัด</p> <p><b>การดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ. เชียงราย มีการแพร่ระบาด 3 อำเภอ ได้ควบคุมป้องกันได้หมดแล้ว</li> <li>- จ. ขอนแก่น จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “คนปลอดภัย สัตว์ปลอดภัย”</li> <li>- จ. สิงห์บุรี ปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั่วทั้งพื้นที่</li> <li>- เสนอ สก๊อป การเสวนาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่รพ. จุฬาลงกรณ์ โดย ศ.นพ. สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ. จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า การป้องกันโรคในคนอาจต้องใช้อาหารฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า กรณีผู้สัมผัสต้องฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งต้องคุมกำเนิดในสัตว์</li> <li>- ญ. วรสุตา ยุงทอง ผอ. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ออย. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในสุนัขอาจยังไม่เพียงพอในการป้องกันโรค สภากาชาดไทยจึงเสนอขึ้นทะเบียนตำรับยาฉีดทำหมัน Zinc gluconate ซึ่งเคยได้อนุมัติภายใต้เงื่อนไขทั้งการฉีดโดยผู้เชี่ยวชาญและการควบคุมการจำหน่าย</li> <li>สพญ. นัยนา อภิชาติพันธุ์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ เทศบาลนครสมุทรปราการ กล่าวว่า หากควบคุมจำนวนประชากรสุนัขได้จะลดปัญหาสุนัขจรจัด และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมอย่างน้อย 70% สิ่งสำคัญคือต้องควบคุมประชากรสุนัขให้คงที่</li> <li>- เสนอ บทความ เสนอแนวคิดในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. คิดเกี่ยวกับสุนัข แมว จรจัดว่าสร้างปัญหาจริงหรือไม่ 2. แนวทางที่ทำได้ เช่น จับรวมไว้ที่สถานอภิบาล จับทำหมัน ฉีดวัคซีน ตัดวงจรการขยายพันธุ์เพิ่ม ทำทะเบียน ฯลฯ และเลือกวิธีที่เหมาะสม 3. หากไม่เลือกวิธีฆ่าต้องสร้างแรงจูงใจ เช่น ลดหย่อนภาษีให้คนที่รับไปเลี้ยง 4. ผู้มีจิตเมตตาให้อาหารเปลี่ยนเป็นรับเลี้ยงแทน 5. การเก็บภาษีสัตว์เลี้ยง ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเก็บมาเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับสัตว์เลี้ยงตนเอง 6. บังคับใช้กฎหมายที่มีให้เข้มงวด เช่น ต้องฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงทุกตัว ต้องมีทะเบียน 7. ลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างสำหรับผู้นำสัตว์เลี้ยงมาทิ้ง</li> <li>- เสนอ บทความว่า การป้องกันควบคุมการโรคพิษสุนัขบ้า หน่วยงานรัฐควรร่วมมือกัน ทั้งกรมปศุสัตว์ อปท. สธ. ตั้งแต่การหาวัคซีนฉีดป้องกันในสุนัขและแมว หากเกิดปัญหา เช่น การใช้งบประมาณฉีดซื้อวัคซีน การจัดหาที่พักพิงสุนัขและแมวจรจัด การเฝ้าระวังติดตามโรค ฯลฯ ควรหาเจ้าภาพหลักจัดการแก้ไขปัญหา ส่วนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง ควรมีความรับผิดชอบ โดยการพาไปฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของทางการ</li> </ul>
<p>ข่าว FM100.5</p>	<p><b>ใช้สติสร้างสุของค์กร</b></p> <p>- เสนอข่าว นต. นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รพ.สวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี สร้างสุของค์กรด้วยสติ (Mindfulness in Organization) ให้บุคลากรทุกระดับนำสติและสมาธิไปใช้ในการทำงาน หลังดำเนินการ 3 ปี พบว่าได้ผลดี เจ้าหน้าที่ร้อยละ 73 มีความสุขในระดับมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่มีความขัดแย้ง ปฏิบัติงานรอบคอบ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86 ในปี 2522 เป็นร้อยละ 93 ในปี 2560 ปัญหาการร้องเรียนลดลง จาก 722 เรื่อง ในปี 2558 เหลือ 59 เรื่องในปี 2560 และได้รับคำชมเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ถือเป็นสถานพยาบาลที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างสุขในองค์กรด้วยสติและสมาธิแห่งแรกในประเทศ เตรียมใช้เป็นตัวแบบขยายผลในสถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p><b>โรคมะเร็ง</b> -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขนำกระแสละคร บุพเพสันนิวาส มาใช้รณรงค์เรื่องโรคมะเร็ง โดยโพสต์ภาพอินโฟกราฟฟิกให้คำแนะนำเรื่องไข้มะเร็ง ผ่านทวิตเตอร์ของกระทรวง @pr_moph และระบุว่า วันพุธที่รอคอย! พรุ่งนี้แม่เกาะจะพาไปปราบไข้มะเร็ง</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>คลิปผู้ป่วยหนีออกจาก รพ.</b> -เสนอข่าว นพ.ศิริศักดิ์ ธิติพิภพรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวถึงคลิปชาย 2 คนกำลังปีนกำแพง และมีการระบุว่าผู้ป่วยจิตเวชที่จะหนีออกจากรพ. ว่า คลิปดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชของรพ. ยืนยันจากลักษณะการแต่งกายและสภาพแวดล้อมพร้อมที่ปรากฏในคลิป คาดว่าผู้เผยแพร่อาจทำด้วยอารมณ์ขัน แต่การบรรยายก่อให้เกิดผลทางลบกับบุคคลและหน่วยงาน จึงขอให้ผู้เผยแพร่คลิปและข้อความทางสื่อออนไลน์กระทำด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะกับผู้ป่วยจิตเวชซึ่งไม่อยู่ในภาวะที่สามารถเรียกร้องสิทธิของตนได้ สังคมควรช่วยกันดูแลและเติมเต็มการบำบัดทางด้านกาย/ใจ/วิญญาณ ให้กับผู้ป่วยแทนการซ้ำเติม</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>ป้องกันโรคในผู้สูงอายุ</b> -เสนอสรุป นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคของผู้สูงอายุในช่วงอากาศร้อน คือ 1.โรคท้องร่วง มีสาเหตุจากอากาศร้อนทำให้อาหารเน่าเสียได้ง่าย หากผู้สูงอายุท้องเสียให้จิบน้ำเปล่า เกลือแร่และให้รับยาไปพบแพทย์ 2.โรคหน้ามืดหมดสติ จากการสัมผัสอากาศร้อนหรือแสงแดดจ้า ร่างกายเสียน้ำมาก ไม่ควรให้ผู้สูงอายุสวมเสื้อผ้าที่หนาเกินไป ควรพกร่มหรือหมวกเมื่อออกที่แจ้ง ไม่อยู่กลางแจ้งนานๆ 3.โรคผิวหนัง จากการโดนแดดจนผิวหนังไหม้เกรียมและแสบร้อน รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง ควรทาครีมกันแดดเมื่อออกกลางแจ้ง 4.โรคเครียด เกิดจากความรู้สึกที่ไม่สบายตัว ทำให้เกิดความหงุดหงิดได้ง่าย แนะนำให้พูดคุยเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายหรือชวนผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่างๆ</p>
<p>สวท.</p>	<p><b>โรคหมอนรองกระดูก</b> -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท คือ ภาวะเสื่อมของโครงสร้างกระดูกสันหลัง เกิดจากอายุที่มากขึ้น และการเสื่อมของสภาพร่างกาย การยกของหนัก การสูบบุหรี่ อุบัติเหตุกระแทกบริเวณกระดูกสันหลังบ่อยๆ เมื่อมีการปวดหลังร้าวลงขา ควรพบแพทย์เฉพาะทาง ห้ามรักษาด้วยวิธีที่ไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ยืนยัน เพราะอาจทำให้เกิดภาวะเรื้อรัง โรคนี้สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ควรหลีกเลี่ยงการนั่ง ยืน เดิน เป็นระยะเวลานานๆ หมั่นเปลี่ยนอิริยาบถ ลดน้ำหนักให้สมดุลกับร่างกาย งดสูบบุหรี่ เลี่ยงการยกของหนัก และบริหารกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องเป็นประจำ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>ยกระดับรพ. Green &amp; Clean</b> -เสนอข่าว กทม.ร่วมกับกรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐาน Green &amp; Clean Hospital ในกทม. ประจำปี 2561 พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (กรมอนามัย) กับสำนักงานแพทย์ กทม. โดยนพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และ นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในรพ. Bangkok GREEN &amp; CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) มุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการดำเนินกิจกรรมของสถานพยาบาล</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>วันอสม. 2561</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์คุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์ ASTVผู้จัดการ ออนไลน์</p>	<p><b>ดิเรกคุณาภรณ์ โสภะราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่อสม.ดีเด่นระดับชาติ พร้อมประกาศเจตนารมณ์การทำงานของ อสม. ในปี 2561</b></p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 20 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อสม.ที่มีจิตอาสา เสียสละทำงาน ดูแลสุขภาพของประชาชน ช่วยให้การขับเคลื่อนงานในระดับปฐมภูมิเกิดผลสำเร็จ ปัจจุบันมี อสม.ทั่วประเทศ 1,041,386 คน สธ.มีนโยบายยกระดับคุณภาพบริการทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยพัฒนาศักยภาพอสม.ให้เป็น “อสม. 4.0” สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และนำประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน SMART อสม. แสดงการเป็นจิตอาสาและเป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ มีทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี และสามารถจัดการสุขภาพชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ 16 คน ใน 11 สาขา ระดับภาค 32 คน ระดับเขตสุขภาพ 88 คน ระดับจังหวัด 78 ทีมต้นแบบอสม. 4.0 จำนวน 4 รางวัล ทีมเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ 16 ทีม และองค์กรอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยระดับเขต ประจำปี 2560 จำนวน 36 องค์กร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 42 คน ประกอบด้วย ชั้นเบญจมาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 3 คน ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 11 คน และชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 28 คน โสภะราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์กรอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับเขต ประจำปี 2559 จำนวน 12 องค์กร</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายงานสุขภาพจิตลงสู่ชุมชนทั่วประเทศ โดยใช้กลไก อสม. และ รพ.สต. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน รวมทั้งรู้จักการปรับตัว ปรับใจ แก้ไขปัญหาที่กระทบกับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเครียด ได้มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตทั่วประเทศจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.สาขาสุขภาพจิตชุมชน ตั้งเป้าภายในปี 2562 จะอบรมครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศมี อสม.เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพจิตหมู่บ้านละ 1 คน เริ่มปี 2560 จำนวน 3,000 คน และปีนี้ตั้งเป้าอบรม 36,000 คน</p> <p>นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ กรม สบส. คัดเลือกอสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน เพื่อเชิดชูเกียรติเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งในปี 2561 อสม.ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางพานิตย์ นพรัตน์ อยู่หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต.ตะพาน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>อาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสรวิศ ธานีโต โฆษก ก.เกษตรฯ กล่าวว่า ก.เกษตรฯ วางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยใช้แนวทางตลาดนำการผลิต ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และคุณค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการรพ.อาหารปลอดภัย ร่วมกับ บ.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สธ. และหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ 11 ก.ย. 2560 โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับรพ.สังกัด สธ. 896 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจับคู่กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ และวางแผนจัดทำเมนูอาหารให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>สารเร่งเนื้อแดงในสุกร</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะทำงานปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงในสุกรเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่ จ.ราชบุรี โดยตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งที่มีสุกรเข้าเชือดจาก 5 ฟาร์ม จำนวน 29 ตัวอย่าง ตรวจด้วย strip test ให้ผลบวก 3 ตัวอย่าง จาก 1 ฟาร์ม จึงลงพื้นที่ฟาร์มดังกล่าวที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี และขยายผลไปฟาร์มใกล้เคียงใน อ.โพธาราม อีก 2 ฟาร์ม ตรวจพบผลเป็นบวกทั้ง 2 ฟาร์ม จึงทำการอายัดสุกร และนำปัสสาวะสุกรส่งตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ หากพบสารเร่งเนื้อแดง จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p><b>ยกระดับขนาดแผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุชาติ ทีคะสุข รอง ผวจ.หนองคาย กล่าวว่า สสจ.หนองคาย ได้จัดอบรมหลักสูตรขนาดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 ในโครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 9 ก.พ. 2561 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 80 คน</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p><b>ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “กนกวรรณ น้ำ สุริยมิตรเสถียร” โปสต์ภาพและวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อ แอล แอปเปิ้ล พลัส ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียน อย. โดยทดลองฉีกซองผลิตภัณฑ์ พบว่าแต่ละซองผงผลิตภัณฑ์มีสีต่างกัน ทั้งเขียว ขาว เหลือง และฟ้าอ่อน เมื่อนำไปละลายน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม ผงจับตัวกันเป็นก้อนแข็งไม่ละลาย และสีเขียวของน้ำยาติดมือ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch